

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนกันยายน ๒๕๖๕)
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมราชสิทธิ์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ช่วงที่ ๒ การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (ถ่ายทอดสัญญาณ VCS)

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)		
๑. การขับเคลื่อน บริษัท ประชาธิปไตย รักสามัคคี (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จำกัด ในระดับจังหวัด	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อน บริษัท ประชาธิปไตย รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารองค์กรแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความรู้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด เป็นต้น โดยอาจบูรณาการให้ บริษัท ประชาธิปไตย รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในระดับจังหวัด เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหา ตามข้อมูลการสำรวจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยเฉพาะด้านรายได้เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนร่วมกัน	พช./สนผ.สป./ สบจ.สป./ ทุกจังหวัด
๒. การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยพิจารณาใช้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ด้วยการลดผู้เสพยาเสพติด (Demand) ทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดใหม่เข้าไปสู่ชุมชน และการนำผู้เสพยาเสพติดออกมาจากชุมชนเพื่อเข้ารับ การบำบัด ในกรณีนี้ ขอให้มีการสำรวจกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่มีข้อจำกัด ในการบำบัดรักษา ซึ่งถือเป็นปัญหาหลัก (Pain Point) ที่ต้องได้รับการ แก้ไขโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในระดับอำเภอ ตำบล และ หมู่บ้าน ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาหารือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบูรณาการแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไปสู่ Change for Good ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ๑) กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๕ ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยถือเป็นกลไกของกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคง ภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างพิจารณาการกำหนด หลักเกณฑ์ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับประกาศ ดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข	ศอ.ปส.มท./ปค./ พช./สส./ ทุกจังหวัด ศอ.ปส.มท./ปค./ พช./สส./ ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับข้าราชการและบุคลากรในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)	ศปท./ ทุกจังหวัด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)		
๑. การขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขิน	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องศึกษาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยอาจพิจารณากำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด และกำหนดจำนวนโครงการที่วางแผนจะดำเนินการในแต่ละจังหวัด	ทต./ ทุกจังหวัด
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)		
๑. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ทุกจังหวัดมีเกณฑ์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือประชาชน จำนวนมากกว่า ๔ ล้านครัวเรือน จากข้อมูลในระบบ TPMAP และ Thai QM อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำแนวทางเพื่อให้ทีมปฏิบัติการระดับตำบลและอำเภอสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างยั่งยืน เช่น ในกรณีจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งได้บูรณาการร่วมกับเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีในการจัดตั้งกองทุนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ถือเป็นตัวอย่างในการจัดทำแนวทางเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จัดทำสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำแนกผลการดำเนินการออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้มีการจำแนกรายละเอียดข้อมูลของแต่ละกลุ่มในมิติต่าง ๆ เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ทั้งนี้ ขอให้มีการประสานข้อมูลจำนวนประชากรเป้าหมายกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>พช./ปก./สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)</p> <p>๑) ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน นั้น ในการนี้ ขอให้จังหวัดบริหารงบประมาณให้ได้อย่างละ ๑๐๐ รวมทั้งกรณีของจังหวัดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการออกรางวัลสลากสุจรในพื้นที่ ขอให้พิจารณาจัดให้มีการส่งมอบที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้เห็นถึงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน</p>	<p>พช./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การบูรณาการ สร้างการรับรู้ สู่ชุมชน</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการทุกส่วนราชการในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อประชาชนไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ เช่น การให้บริการด้านประปาในช่วงสถานการณ์อุทกภัย การให้บริการด้านไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบและยังดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>สน.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การเผยแพร่ หนังสือ สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน</p>	<p>๑) ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้สำหรับทุกจังหวัด</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความสำคัญกับการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)</p>		
<p>๑. การบริหาร สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19)</p>	<p>๑) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการเสนอให้พิจารณาปรับโรคโควิด - 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ในการนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตาม ๓ แนวทาง ของ</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ (๑) เต็มพอ (๒) บุคลากรทางการแพทย์พอ และ (๓) เวชภัณฑ์ทางการแพทย์พอ โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้จังหวัดจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่าน และแผนรองรับการระบาดในระดับจังหวัด ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์การระบาดอีกครั้ง</p>	ศบค.มท./ทุกจังหวัด
ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)		
<p>๑. รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ เป็นที่พึงให้กับประชาชนและเกิดความไว้วางใจ โดยมีการพัฒนาใน ๓ มิติ ได้แก่</p> <p>(๑) การเปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมโยงการทำงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการบูรณาการร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย</p> <p>(๒) การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก และ (๓) การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างบูรณาการร่วมกับจังหวัดในการพัฒนาระบบคลาวด์ และได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ</p> <p>๒) ในปี ๒๕๖๕ มี ส่วนราชการระดับกรม ๔ แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๒ แห่ง จังหวัด ๑๙ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งสิ้น ๔๓ รางวัล ดังนี้</p> <p>๒.๑) รางวัลพิเศษ สามพลังร่วมใจ ด้านภัยโควิด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี พิษณุโลก และสุรินทร์</p> <p>๒.๒) รางวัลบริการภาครัฐ ได้แก่ กรมที่ดิน การประปานครหลวง (๔ ผลงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (๒ ผลงาน) กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ภูเก็ต และยะลา</p> <p>๒.๓) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น ตาก (๒ ผลงาน) นครนายก นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด (๒ ผลงาน) และสกลนคร</p> <p>๒.๔) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายนามจำนวน ๕ หมวดยัง ดังนี้ (๑) หมวดยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุดรธานี (๒) หมวดยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้แก่ กรมที่ดิน และจังหวัดพิษณุโลก (๓) หมวดยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้แก่ กรมการปกครอง (๔) หมวดยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และ (๕) หมวดยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น</p>	<p>กพร.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>กพร.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๕) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น ตรัง นครราชสีมา พังงาน ศรีสะเกษ สระบุรี และ สุพรรณบุรี</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก ออนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและจังหวัดที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานและจังหวัดที่จะเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ พิจารณาปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการประเมินรางวัลดังกล่าว</p>	<p>กพร.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)		
<p>๑. สรุปรายงานการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อพัฒนางานบริการให้ประชาชนสะดวก สบาย และลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน</p>	<p>๑) กรมที่ดินได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อพัฒนางานบริการให้ประชาชนสะดวก สบาย และลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนด้านที่ดิน รวมทั้งปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ Digital Transformation ดังนี้</p> <p>๑.๑) การปรับเปลี่ยนองค์กร เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่</p> <p>(๑) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้มีฐานข้อมูลภาพรวมการถือครองที่ดินทั่วประเทศที่เป็นศูนย์กลาง และขยายศูนย์สารสนเทศที่ดินและการติดตั้งระบบสารสนเทศที่ดิน ครบ ๔๖๑ สาขา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินได้ทั่วประเทศ</p> <p>(๒) ศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติ โดยได้มีการนำเข้าข้อมูลที่ดินสารบบที่ดิน ทั้ง ๓๔.๙ ล้านแปลง ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ ๑๕ ล้านแปลง รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง DATA Center (อาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน)</p> <p>(๓) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ๑๐๐ หน่วยงาน ในการดำเนินงานด้านที่ดิน</p> <p>๑.๒) การพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน เช่น การจัดทำแอปพลิเคชัน SmartLands การจัดทำระบบรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e - Qlands) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ การจัดทำประกาศที่ดินลงระบบคลาวด์ (E - LandsAnnoucement) เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ดิน การจัดทำระบบค้นหาแปลงที่ดินด้วยระบบสารสนเทศ (LandsMaps) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบราคาประเมิน รวมทั้งเป็นแพลตฟอร์มในการชำระเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำโครงการบอกดินร่วมกับกรมการปกครอง การจัดทำระบบการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) เพื่ออำนวยความสะดวก</p>	<p>ทต.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สะดวกให้กับเจ้าของที่ดินบริเวณรอบข้างที่ดิน โดยไม่ต้องเดินทางไปชี้แนวเขตที่ดิน เป็นต้น</p> <p>๑.๓) การต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยปัจจุบันกรมที่ดินได้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี ๒๕๖๖ จะมีการพัฒนาระบบ ดังนี้ (๑) การพัฒนาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ได้แก่ การตรวจสอบหลักทรัพย์ หนังสือรับรองประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน การยื่นคำขอรังวัดและชำระเงิน จะปรับเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) ทั้งหมด (๒) การพัฒนาระบบค้นหารูปแปลงที่ดินด้วยระบบสารสนเทศ (LandsMap) จะจัดทำในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงระบบได้ และ (๓) การพัฒนาแอปพลิเคชัน Condo Map สำหรับห้องชุด โดยจัดทำในรูปแบบสามมิติเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น</p> <p>๑.๔) การดำเนินงานของกรมที่ดินในอนาคต ได้แก่ (๑) การบริการที่ดินเชิงรุกนอกสำนักงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ (๒) การบริหารการรังวัดที่ดินข้างเคียงด้วยระบบ VDO Zoom (๓) การพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่เขตที่เช่า ที่ภูเขา และพื้นที่ลาดชัน (๔) การขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ในการบริหารจัดการบริการครบวงจร (๕) การจัดทำ e – Service to go ของกรมที่ดิน โดยในปี ๒๕๗๐ จะเป็นศูนย์ราชการสะดวกทั้ง ๔๖๑ สาขา (๖) การพัฒนาองค์กรไปสู่ศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติ และ (๗) การพัฒนาระบบงานภายในกรมที่ดิน ได้แก่ ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงงานรังวัดด้วยสัญญาณโทรศัพท์</p>	
ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)		
<p>๑. การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์อุทกภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นรายชั่วโมง เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้ทันทั่วทั้งนี้ ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ประสบภัยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยสถานการณ์อุทกภัย แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่</p> <p>๑.๑) สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากมรสุมพัดผ่าน จำนวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน ๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔ จังหวัด ภาคกลาง จำนวน ๒ จังหวัด และภาคตะวันออก จำนวน ๔ จังหวัด</p> <p>๑.๒) สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนกักเก็บน้ำ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และอุบลราชธานี ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ จะมีการแจ้ง</p>	<p>ปภ./สส./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เดือนน้ำทะเลหนุนสูง และในวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระดับจังหวัด ซึ่งหากสถานการณ์สาธารณภัยมีความชัดเจนจังหวัดสามารถดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ดังกล่าวได้ทันทีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในพื้นที่ ๔๗ จังหวัด ทั้งนี้ สามารถประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ</p> <p>๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์อุทกภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งเป็นภารกิจที่จังหวัดต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วน</p> <p>๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อนำเครื่องสูบน้ำจำนวน ๑๙ เครื่อง ไปติดตั้งในพื้นที่ จำนวน ๑๗ จุดตามพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฒ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยขอให้พิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุทกภัยสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่</p> <p>๑.๑) ปริมาณฝนที่ตกมีความเข้มสูง คือ มีฝนตกในปริมาณมากในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีแนวทางในการแจ้งเตือนแล้ว โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด บูรณาการร่วมกับ</p>	<p>ปภ./กทม./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./กทม.</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีวิตและสาธารณสุขโรค ทั้งนี้ สามารถพิจารณาใช้แนวทางการสูบน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังอีกพื้นที่เพื่อช่วยในการระบายน้ำได้ รวมทั้งพิจารณาใช้แนวทางของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย</p> <p>๑.๒) การระบายน้ำ โดย ๒ กลุ่มน้ำ ได้แก่ (๑) กลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ส่งผลกระทบต่อจังหวัดอุบลราชธานี และ (๒) กลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ อาทิ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยในขณะนี้เป็นการระบายมวลน้ำเก่า ซึ่งอาจจะเกิดมวลน้ำใหม่จากมรสุมได้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากมรสุม</p>	
ข้อราชการของรองอธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตำรวจโท ภาพชนก ชลานุเคราะห์)		
<p>๑. การให้บริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล</p>	<p>๑) กรมการปกครองได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล โดยได้มีประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล จำนวน ๓ รายการ ได้แก่</p> <p>๑.๑) การแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกันและการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง โดยเริ่มให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒) การมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้ง หรือยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร หรือระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร โดยเริ่มให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๓) การคัด หรือคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด เฉพาะกรณีรายการที่ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูล โดยเริ่มให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>โดยในปัจจุบัน ประชาชนสามารถคัดรับรองเอกสารด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เอกสารรับรองรายการบุคคล (ท.ร.๑๔/๑) (ทะเบียนบ้าน และทะเบียนประวัติ) และ (๒) เอกสารคัดรับรองทะเบียนการเกิด (ท.ร.๑/ก) ทั้งนี้ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p>	<p>ปค.</p>
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้กรมการปกครองเร่งรัดดำเนินการเรื่องระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) เนื่องจากในปัจจุบันมีการให้บริการที่ต้องอาศัยการพิสูจน์ตัวตนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ดังนั้น การยืนยันตัวตนทางระบบดิจิทัลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการระบบสารสนเทศ เชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</p>	
ข้อราชการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายทวี เสริมภักดีกุล)		
<p>๑. โครงการประกวด และมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดประกวด “จังหวัดสะอาด” ระดับภาค จำนวน ๕ ภาค โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้จังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตามหลักการ ๓ ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse Recycle) และหลักการพระราชรัฐ เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินการให้มีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน เพื่อจัดลำดับจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๕ ภาค เรียบร้อยแล้ว โดยมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดยโสธร ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยั่งยืน</p> <p>๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยรองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศึกษาแนวทางการจัดการขยะ โดยพิจารณาบูรณาการกับเรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ขอให้ประสานหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>สถ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>สถ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>สถ.</p>
ข้อราชการของรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง)		
<p>๑. มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕</p>	<p>๑) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รับทราบ มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ</p>	<p>ยพ./สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>จำนวน ๑๓ มาตรการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามภารกิจเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ มาตรการ ได้แก่</p> <p>๑.๑) มาตรการที่ ๖ ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้กำหนดให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งแสดงถึงการสะสมตัวของผักตบชวาในแหล่งน้ำ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดส่งแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๑ ล้านตัน</p> <p>ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ หากพื้นที่ใดมีปัญหาผักตบชวาหนาแน่น สามารถประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้</p> <p>๑.๒) มาตรการที่ ๙ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือแจ้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความมั่นคงและปลอดภัยของคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำที่ได้ดำเนินการส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๑๓๙ ชุมชน ๔๙ จังหวัด โดยได้กำหนด ๒ แนวทาง ได้แก่ (๑) กรณีตรวจพบคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำมีความไม่มั่นคงแข็งแรง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน และ (๒) กรณีตรวจพบคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำมีความไม่มั่นคงแข็งแรง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ซึ่งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะกำหนดรูปแบบและมาตรการชั่วคราวในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ ในส่วนของการซ่อมแซมถาวร ขอให้โยธาธิการและ</p>	

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ผังเมืองจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำข้อมูล ความเสียหายส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตรวจสอบพื้นที่โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐๐ พื้นที่ชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๙ พื้นที่ ชุมชน ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จึงขอ ความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ดำเนินการตามแนวทางข้างต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ ดำเนินการตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมทั้ง ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี โดยเฉพาะเรื่องแนวทางการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำ รวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติเสนอ ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๓ มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม